

# Lớn mạnh cùng sự phát triển của địa phương



Nhà máy may xuất khẩu Đại Dương (xã Thủy Hải, huyện Thái Thụy) tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động.

Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân huyện Thái Thụy có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng cũng như quy mô sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy nói riêng và của tỉnh nói chung. Có được thành công này, ngoài nỗ lực của doanh nghiệp còn có sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, huyện để các doanh nghiệp, doanh nhân có

thêm cơ hội bút phá, phát triển mạnh mẽ hơn. So với các huyện khác trong tỉnh, Thái Thụy hiện là huyện có số lượng doanh nghiệp lớn nhất với 547 doanh nghiệp và gần 6.000 cơ sở sản xuất đang hoạt động. Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong huyện hoạt động hầu hết trên các lĩnh vực, ngành nghề như: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải biển,

đóng tàu, chế biến thủy hải sản, dệt may, xây dựng, thủ công mỹ nghệ... Trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nhiều nhất với 170 doanh nghiệp và 3.000 cơ sở đang hoạt động tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Những năm gần đây, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong lĩnh vực này luôn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đầu tư công nghệ mới tự động hóa vào

sản xuất. Tiêu biểu như dây chuyền sản xuất gạch tuynel của Công ty Vật liệu Thái Thủy, dây chuyền hàn và phun sơn bằng robot của Doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận hay máy ép nhựa tự động khép kín của Doanh nghiệp cơ khí Thiên Văn... Nhờ vậy giúp các doanh nghiệp giảm nhân công, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần không nhỏ đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây: năm 2018 đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 66,7% so với năm 2017; 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng có bước phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của các trung tâm mua sắm, điện máy phục vụ theo xu hướng mua sắm hiện đại tại các xã, thị trấn trong huyện. Một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn vào sự tăng trưởng lĩnh vực thương mại, dịch vụ của huyện với tổng giá trị năm 2018 đạt gần 4.000 tỷ đồng và dự kiến năm 2019 đạt trên 4.000 tỷ đồng là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Đây là 1 trong 19 công ty nhập khẩu xăng dầu trong toàn quốc. Công ty hiện có kho xăng dầu số 1 tại xã Thái Thượng có sức chứa 18.000m<sup>3</sup>, đang xây dựng kho xăng dầu số 2 tại tỉnh Quảng Trị. Hệ thống phân

phối xăng dầu của Công ty rộng khắp trên cả nước, mỗi năm nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực thể thao của Thái Thủy là vận tải biển cũng đang hoạt động ổn định trở lại sau những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Toàn huyện có gần 200 công ty vận tải biển đang hoạt động với 150 tàu có tổng trọng tải hơn 782.000 tấn, chiếm hơn 10% tổng trọng tải phương tiện vận tải biển toàn quốc, trong đó 30% chạy quốc tế. Hàng năm, các doanh nghiệp vận tải biển nộp ngân sách cho địa phương trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với doanh nghiệp vận tải biển, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vận tải hành khách, may mặc, thủ công mỹ nghệ, làng nghề... trên địa bàn huyện cũng duy trì hoạt động ổn định và từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Ông Ngô Quang Văn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện cho biết: Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là công tác cải cách hành chính, lãnh đạo tỉnh, huyện đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp được đối thoại, bày

tỏ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Từ đó giúp các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất hoạt động ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 27.000 lao động; nộp ngân sách huyện năm 2018 là 258 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2019 là 217 tỷ đồng, ước năm 2019 là 326 tỷ đồng. Không chỉ tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, cộng đồng doanh nghiệp Thái Thụy còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Hàng năm đã quyên góp, ủng hộ hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn suất quà thông qua MTTQ các cấp, Hội Chữ thập đỏ huyện để tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, học sinh nghèo... Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện đã xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho người có công, người già cả neo đơn. Ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp của huyện ngày càng đông đảo và lớn mạnh, thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tối đa năng lực sản xuất, kinh doanh...

TRẦN TUẤN

## Ổn định giá thịt lợn từ nay đến tết Nguyên đán



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê khẩn trương đánh giá tình hình cung - cầu thịt lợn (gồm cả thịt lợn hơi và thịt lợn thành phẩm) từ nay đến cuối năm 2019. Có kịch bản, giải pháp ổn định giá cả, cung cầu thịt lợn từ nay đến cuối năm, nhất là trong các dịp lễ, tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (cả phương án nhập khẩu từ các thị trường có quan hệ thương mại với Việt Nam để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước). Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mức tiêu thụ kim soát chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 và năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

## Xây dựng thành công vùng sản xuất tôm an toàn dịch bệnh



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Sau nhiều năm nỗ lực đầu tư, xây dựng, vượt qua rất nhiều tiêu chí khắt khe, Việt Nam đã xây dựng thành công khu sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh theo chuẩn thú y thế giới. Đây là khu sản xuất tôm giống bảo đảm an toàn dịch bệnh duy nhất Việt Nam tính đến thời điểm này theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới. Để đạt được chứng nhận này, yếu tố bắt buộc đầu tiên là doanh nghiệp phải xây dựng được vùng đệm với bán kính 1km, trong đó, bảo đảm gần như không có bất cứ mầm bệnh nguy hại nào tồn tại liên quan đến thủy sản. Trên thực tế, việc xây dựng vùng đệm đã khó, cấu trúc bên trong khu sản xuất càng phức tạp hơn. Các khâu sản xuất đầu vào, đầu ra phải được xây dựng, thiết kế khoa học, hiện đại, công tác kiểm tra được tiến hành một cách nghiêm ngặt. Cùng với việc siết chặt chất lượng nguồn thức ăn Artemia, tại đây còn xây dựng bộ tiêu chuẩn lấy mẫu, kiểm tra, xét nghiệm nhiều lần với tất cả mầm bệnh trên tôm giống như: đốm trắng, đốm vàng, hoại tử gan, tụy cấp...

Với tổng công suất 50 tỷ giống mỗi năm, chiếm khoảng 30% thị phần tôm giống cả nước, nguồn giống an toàn dịch bệnh của đơn vị này đang có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhờ vậy, người nuôi tôm có thể sử dụng được nguồn giống sạch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất qua từng vụ nuôi. Ngoài ý nghĩa cung cấp nguồn giống sạch, chất lượng cao cho người nuôi, việc khu sản xuất giống an toàn dịch bệnh này ra đời và được thế giới công nhận còn là cơ sở, hình mẫu để ngành tôm nước ta nghiên cứu, xây dựng cho những vùng nuôi theo hướng an toàn.

THU HIẾN

# "Thủ phủ" cây vụ đông

Nhiều năm nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chủ lực ba trong năm ở xã An Châu (Đông Hưng). Nhờ trồng cây vụ đông mà đời sống của nhiều hộ nông dân nơi đây khá hơn trước. Trở lại An Châu những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương trồng cây vụ đông của bà con. Vụ đông năm nay, xã phấn đấu trồng khoảng 170ha với các cây chủ lực là bí xanh, bí đỏ, ngô, rau cải, khoai tây, ớt, bắp cải, su hào, súp lơ... trong đó bí xanh 60ha. Để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, HTX DVNN xã đã khuyến cáo nông dân lúa chín 50 - 60% thì rẽ lúa đặt bầu để khi gặt lúa về cây bí đã lên xanh; đồng thời, khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để trồng tiếp các diện tích bí còn lại. HTX cũng đã chủ động nhận và cấp phát giống bí được hỗ trợ cho bà con nông dân. Một số nông dân muốn thu hoạch bí sớm để bán được giá đã chủ động mua giống về trồng trước lịch thời vụ.



Người dân An Châu (Đông Hưng) chăm sóc cây vụ đông.

Tranh thủ từng ngày và tận dụng từng tấc đất, từ những ngày cuối tháng 9, nhiều nông dân ở An Châu đã rẽ lúa để đặt bầu cây bí. Gia đình bà Bùi Thị Dung, thôn An Nạp đã nhiều năm trồng cây bí xanh cho biết: Nhà tôi vụ đông nào cũng trồng 4 sào bí xanh. HTX

DVNN xã cấp phát hạt bí giống và hướng dẫn quy trình làm bầu, trồng, chăm sóc và chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt. Chỉ với 3 tháng trồng vụ đông gia đình cũng thu được vài triệu đồng. Ngay sau vụ gặt, gia đình ông Nguyễn Đình

Quyển ở thôn Kim Châu 2 cũng tất bật làm đất trồng cây vụ đông. Dù chỉ có hai ông bà nhưng năm nào gia đình cũng trồng 1 mẫu bí, súp lơ, su hào, bắp cải... Ông Quyển cho biết: Từ khi đưa cây ra ruộng đến giờ ngày nào hai vợ chồng cũng có mặt trên đồng để

chăm sóc. Hiện bí đã phủ kín mặt ruộng, các loại rau khác cũng đã bắt đầu bén rễ hồi xanh, mong thời tiết năm nay thuận lợi để cây sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện, nhiều năm nay, bên cạnh việc tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Hải Dương, HTX DVNN xã An Châu còn chủ động liên kết với một số công ty chế biến nông sản trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm vụ đông sau thu hoạch cho xã viên, giúp bà con phấn khởi tích cực mở rộng diện tích cây vụ đông. Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX cho biết: Đến thời điểm này chúng tôi đã cơ bản hoàn thành gieo trồng 170ha cây vụ đông. Bà con rất tích cực, khẩn trương làm đất, trồng cây vụ đông để hoàn thành trong khung thời vụ tốt nhất. HTX cũng chủ động thống nhất với các công ty về giống, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cho bà con. Được hỗ trợ giống rau các loại, bảo đảm chất lượng, nông dân trong xã

# Trồng cà chua theo công nghệ Israel

Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn (thành phố Thái Bình) là đơn vị tiên phong trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC), đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, mang lại sản phẩm sạch cho thị trường và mở hướng đi mới, giúp nông dân Thái Bình làm giàu từ nông nghiệp. Chúng tôi đến thăm trung tâm nông nghiệp CNC của Công ty tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) vào thời điểm những vườn cà chua, ớt được trồng theo quy trình ứng dụng CNC đang chuẩn bị cho thu hoạch. Những giàn cà chua trong khu nhà kính được thiết kế theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Nhà màng Mỹ (NGMA-1994), diện tích 5.000m<sup>2</sup> mắc cao hơn một mét được trồng

song song thẳng tắp, gọn gàng. Hệ thống tưới nước nhỏ giọt của Israel được đưa vào khu nhà kính. Đây là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào rễ cây dưới dạng các giọt nước nhỏ chảy ra chậm, giúp tiết kiệm 30 - 60% lượng nước và phân bón thông thường. Việc trồng cà chua, ớt áp dụng theo một quy trình nghiêm ngặt, với quy trình "5 không": không sử dụng giống không rõ nguồn gốc, không phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng cây trồng biến đổi gen, không thuốc kích thích tăng trưởng và không thuốc trừ cỏ. Từ một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân bón, năm 2018, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn mạnh dạn đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp CNC tại xã

Vũ Lạc trên diện tích 6ha. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất sản xuất lúa kém hiệu quả, thường xuyên bị người dân bỏ hoang để cải tạo sản xuất rau sạch, Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị bao gồm: khu tiếp nhận nguyên liệu, sản phẩm, khu sản xuất, kho đóng gói, kho nhà kho, khu xử lý rác thải, nhà kính, hệ thống tưới CNC. Hiện một số hạng mục đã hoàn thành với khu nhà kính rộng 5.000m<sup>2</sup> trồng cà chua theo công nghệ Israel cùng quy trình tưới, bón phân nhỏ giọt; các giống cà chua, ớt có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Serbia... Toàn bộ diện tích phía ngoài nhà màng trồng ớt, rau theo đúng quy trình VietGAP, có đánh số luống, hồ sơ ghi

chép các giống cây nhập về, ngày làm đất, gieo hạt, cách chăm bón, ngày thu hoạch... Bà Tạ Thị Thanh Văn, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Thâm canh rau sạch trong nhà kính tiêu chuẩn VietGAP kết hợp truy xuất nguồn gốc giúp nông sản có nhiều cơ hội để vươn đến những thị trường rộng mở như siêu thị, xuất khẩu. Nhận thức được điều đó, trong quy trình sản xuất chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm sản xuất đạt các tiêu chuẩn quy định, được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Vinmart. Cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, trung tâm chủ trọng hợp tác với các viện nghiên cứu nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất từ các nước Israel, Nhật Bản,

Mỹ vào sản xuất để trồng các loại rau xanh hữu cơ với tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế. Đây cũng là mong muốn của doanh nghiệp, trở thành đơn vị tiên phong thành công đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp CNC trên địa bàn tỉnh. Với phương châm sản xuất các loại rau trái vụ trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới, thời gian qua, trung tâm nông nghiệp CNC thuộc Công ty đã sản xuất một số loại rau an toàn, trong đó có cây ớt trái vụ, giống mới GL1-6, GL1-10 của Viện Nghiên cứu rau quả cho hiệu quả kinh tế cao. Sau 80 ngày, ớt bắt đầu cho thu hoạch, thời gian thu hoạch kéo dài 50 - 55 ngày, năng suất đạt trên 20 tấn/ha, cao hơn 19% so với các giống truyền thống. Sản phẩm được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị với giá từ 30.000 - 38.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt trên 500 triệu đồng/ha, cao hơn rất nhiều so với cây lúa; so với các

giống ớt truyền thống, lợi nhuận tăng từ 15 - 20%. Không chỉ nâng cao giá trị sản xuất cho chính doanh nghiệp, trung tâm tạo việc làm ổn định cho 70 lao động địa phương với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị với giá từ 30.000 - 38.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt trên 500 triệu đồng/ha, cao hơn rất nhiều so với cây lúa; so với các

Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn đầu tư vươn lên trở thành đơn vị đầu tiên trồng cà chua công nghệ Israel trên đất Thái Bình. Hy vọng trong thời gian tới, vượt qua vai trò của một nhà sản xuất nông nghiệp đơn

thuần, Công ty sẽ đạt được sứ mệnh làm tỏa mô hình nông nghiệp CNC, góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp của nông dân Thái Bình, ghi dấu ấn cho hệ thống nông sản "Made in Vietnam". MINH NGUYỄN



Mô hình trồng cà chua trong nhà kính đầu tiên ở Thái Bình.